

VĂN PHÒNG UBND  
TỈNH QUẢNG NGÃI  
**BAN TIẾP CÔNG DÂN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *26* /TCD  
V/v báo cáo việc thực hiện  
Luật Tiếp công dân

Quảng Ngãi, ngày *22* tháng *01* năm *2018*

Kính gửi: Ban Tiếp công dân Trung ương

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: <i>173</i>
	Ngày: <i>22.1.01.18</i>
	Chuyên: <i>Thực hiện nội dung yêu cầu của Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương</i>

Thực hiện nội dung yêu cầu của Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương tại Công văn số 1411/BTCDTW-TĐDD ngày 28/12/2016 về việc báo cáo việc thực hiện Luật Tiếp công dân và được sự đồng ý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh báo cáo tình hình, kết quả tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 01/2018 như sau (*có biểu mẫu báo cáo kèm theo*).

Kính báo cáo Ban Tiếp công dân Trung ương theo dõi, tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (*báo cáo*);
- CT, các PCT UBND tỉnh (*báo cáo*);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Thanh tra tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- VPUB: CVP, PCVP(NC,TD), NC, CBTH;
- Lưu: VT, TCD.

TRƯỞNG BAN  
  
Nguyễn Quốc Việt

**BÁO CÁO KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 01 NĂM 2018**  
**CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG NGÃI**  
*(Kèm theo Công văn số 26.../TCD ngày 22.../01/2018 của Ban Tiếp công dân tỉnh)*

ST T	Họ và tên người khiếu nại, tố cáo	Nội dung khiếu nại, tố cáo	Chủ tịch UBND tỉnh hoặc người được ủy quyền	Nội dung thông báo, kết luận	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Ngọc Hoàng, bà Nguyễn Thị Kim Oanh (địa chỉ: Số 157 Phạm Văn Đồng, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ)	Phản ánh việc UBND huyện Ba Tơ chưa tổ chức thực hiện các nội dung tại Kết luận số 04/KL-UBND ngày 11/8/2016 của Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ về việc xác minh làm rõ nội dung Kết luận số 04/KL-UBND ngày 31/8/2015 của Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ theo Công văn số 940/TTT-NV1 ngày 11/12/2015 của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi.	Phó Chủ tịch UBND tỉnh	<p>UBND tỉnh hoan nghênh việc ông Hoàng, bà Oanh phát hiện và phản ánh những sai phạm trong quá trình quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng huyện Ba Tơ liên quan đến công trình: Kè chống sạt lở Suối Tài Năng tại thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ. Các nội dung sai phạm này đã được Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ tiếp thu, chỉ đạo xác minh làm rõ tại Kết luận số 04/KL-UBND ngày 11/8/2016; đã xử lý bước đầu đối với những cán bộ có sai phạm liên quan đến dự án công trình: Kè chống sạt lở Suối Tài Năng tại thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ. Tuy nhiên, theo hồ sơ vụ việc và qua kết quả tiếp công dân cho thấy UBND huyện Ba Tơ đến nay chưa tiến hành xử lý triệt để, nghiêm túc các nội dung sai phạm đã được nêu tại Kết luận số 04/KL-UBND ngày 11/8/2016 của Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ. Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Ba Tơ khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:</p> <p>- UBND huyện Ba Tơ phải thông tin đầy đủ kết quả xử lý các nội dung sai phạm đã được nêu tại Kết luận số 04/KL-UBND ngày 11/8/2016 của</p>	

			<p>Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ liên quan đến công trình: Kè chống sạt lở Suối Tài Năng tại thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ đến ông Hoàng, bà Oanh và công khai tại khu dân cư để nhân dân biết, giám sát vụ việc này.</p> <p>- Tiếp tục kiểm tra, rà soát các nội dung mà UBND huyện Ba Tơ đến nay chưa xử lý để tập trung xử lý dứt điểm trong thời gian đến. Trong đó, cần lưu ý xử lý nghiêm túc, dứt điểm phần tài sản trên đất đối với ngôi nhà của hộ ông Phạm Văn Phương đã được UBND huyện Ba Tơ thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, giao đất tái định cư theo đúng quy định của Nhà nước nhưng hộ ông Phương không tự giác tháo dỡ, hiện nay vẫn còn tồn tại trong phạm vi hành lang an toàn bảo vệ công trình: Kè chống sạt lở Suối Tài Năng tại thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ. <b>Thời gian hoàn thành việc tháo dỡ chậm nhất trong tháng 4/2018.</b></p> <p>- Đối với phần diện tích đất 68m<sup>2</sup> còn lại của hộ ông Phạm Văn Phương hiện nay nằm trong phạm vi hành lang an toàn bảo vệ công trình: Kè chống sạt lở Suối Tài Năng tại thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ nhưng chưa được bồi thường thì hộ ông Phương tự quản lý và sử dụng theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của UBND huyện, UBND thị trấn Ba Tơ và quy định hành lang an toàn bảo vệ công trình kè.</p> <p>- Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/5/2018.</p>
--	--	--	--

2	<p>Các ông: Nguyễn Hoàng Lê, Nguyễn Tiến Tiên, Nguyễn Tấn Vinh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Tấn Sinh, Nguyễn Hồng (địa chỉ: Đội 5 và đội 6, thôn Minh Quang, xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi)</p>	<p>Phản ánh việc Công ty Cổ phần thủy điện Đăkđrinh, UBND huyện Sơn Tây đến nay chưa chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho các ông khi thu hồi đất để thực hiện dự án Thủy điện Đăkđrinh theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 375/TB-UBND ngày 21/11/2017.</p>	<p>Phó Chủ tịch UBND tỉnh</p>	<p>- Giao Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây tiếp nhận đơn đề ngày 15/01/2018 của các hộ dân gửi trực tiếp tại buổi tiếp công dân để nghiên cứu, xử lý. Nếu nội dung đơn yêu cầu của công dân có phát sinh nội dung, tình tiết mới, đúng quy định của pháp luật thì UBND huyện Sơn Tây phải xem xét, bổ sung vào phương án bồi thường, hỗ trợ để giải quyết cho các hộ dân; nếu không có phát sinh nội dung, tình tiết mới thì có văn bản giải thích, trả lời cho các hộ dân được rõ.</p> <p>- Yêu cầu Công ty Cổ phần thủy điện Đăkđrinh sắp xếp bố trí nguồn kinh phí để chuyển trả toàn bộ số tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án Thủy điện Đăkđrinh <b>trong Quý I/2018</b>; trong đó, ưu tiên việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho các hộ dân hiện đang sinh sống tại Đội 5, đội 6, thôn Minh Quang, xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi <b>trong Quý I/2018</b>.</p> <p>- Sau khi Công ty Cổ phần thủy điện Đăkđrinh bố trí, chuyển nguồn kinh phí cho UBND huyện Sơn Tây thì UBND huyện Sơn Tây khẩn trương chi trả cho các hộ dân.</p>
3	<p>Các ông, bà: Huỳnh Bầy (địa chỉ: Thôn An</p>	<p>Đăng ký gặp lãnh đạo UBND tỉnh để phản ánh một số nội</p>	<p>Phó Chủ tịch UBND tỉnh</p>	<p>- Vụ việc này đã kéo dài nhiều năm, UBND</p>

<p>Hòa, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành), <b>Nguyễn Tiến Khôi</b> (địa chỉ: Thôn Trung Mỹ, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành), <b>Lê Quang Diệu</b>, <b>Trần Ngọc Lăng</b> (địa chỉ: Thôn Kim Thành, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành), <b>Phạm Thị Thạch</b> (địa chỉ: Thôn An Định, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành), <b>Phan Dương</b> (địa chỉ: Thôn Kim Thành Thượng, xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành)</p>	<p>dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UBND huyện Nghĩa Hành chưa thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6095/UBND-NC ngày 03/10/2017.</li> <li>- Chưa thu hồi đất rừng 388 theo Kết luận số 65/KL-UBND ngày 14/12/2015 của UBND huyện Nghĩa Hành.</li> <li>- Chưa thu hồi số tiền chênh lệch 02 lô đất Soi Dầu của ông Nguyễn Tài.</li> <li>- Đề nghị xử lý trách nhiệm người đứng đầu của huyện Nghĩa Hành theo Quyết định số 306-QĐ/TU ngày 25/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vì không thực hiện theo các kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến đất rừng tại xã Hành Dũng.</li> <li>- Yêu cầu làm rõ việc một số cán bộ xã Hành Dũng được bồi thường về đất khi thu hồi đất giao cho Công ty Hoàng Long trong khi đây là đất</li> </ul>	<p>tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo nhưng UBND huyện Nghĩa Hành, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành chưa nghiêm túc triển khai thực hiện dứt điểm, để công dân đi lại nhiều lần, gây phiền hà, bức xúc, trách nhiệm này thuộc về UBND huyện Nghĩa Hành, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành. UBND tỉnh phê bình UBND huyện Nghĩa Hành và Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian đến, yêu cầu UBND huyện Nghĩa Hành, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành phải tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến đất rừng tại xã Hành Dũng. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có nội dung nào vướng mắc do phát sinh tình tiết mới thì chủ động tham vấn ý kiến của các cơ quan chuyên môn của tỉnh để tổ chức thực hiện.</li> <li>- Giao Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của UBND huyện Nghĩa Hành, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành. Nếu UBND huyện Nghĩa Hành, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành chậm trễ trong việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh mà không có lý do chính đáng thì tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét xử lý trách nhiệm của người đứng đầu theo Quyết định số 306-QĐ/TU ngày 25/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.</li> </ul>
---	--	---

		<p>rừng 388 xã cho mượn.</p> <p>- Làm rõ Công văn số 107 ngày 26/6/2003 của UBND huyện Nghĩa hành và Nghị quyết số 10B ngày 18/7/2003 của Hội đồng nhân dân xã Hành Dũng.</p>		
4	<p><b>Ông Nguyễn Trường</b> (địa chỉ: Đội 6, thôn Đông Hòa, xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh)</p>	<p>Đăng ký gặp lãnh đạo UBND tỉnh để ông phản ánh một số nội dung liên quan đến việc xây dựng nông thôn mới tại xã Tịnh Giang và không đồng ý với Công văn số 110/UBND ngày 30/11/2017 của Chủ tịch UBND xã Tịnh Giang về việc trả lời đơn của ông.</p>	<p>Phó Chủ tịch UBND tỉnh</p>	<p>Giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận đơn đề ngày 03/01/2018 của ông Nguyễn Trường để nghiên cứu và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý, trả lời đơn cho ông Nguyễn Trường theo quy định.</p>
5	<p><b>Ông Thái Văn Phụng</b> (địa chỉ: Số 67 Nguyễn Thụy, tổ 12, Phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi)</p>	<p>Phản ánh việc năm 2003, thực hiện dự án mở rộng nút giao thông Ngã năm Thu Lộ đường Nguyễn Chánh và nút Ga thuộc Phường Trần Phú, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 1148/QĐ-CT ngày 09/5/2003 thu hồi thửa đất T69, tờ bản đồ số 15, diện tích 82,80m<sup>2</sup></p>	<p>Phó Chủ tịch UBND tỉnh</p>	<p>Vụ việc này, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 98/UBND-NC ngày 08/01/2018 giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, UBND thành phố Quảng Ngãi và các cơ quan liên quan nghiên cứu nội dung các đơn đề ngày: 14/12/2017, 01/01/2018 của ông Thái Văn Phụng và kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ vụ việc đã giải quyết trước đây, tham chiếu quy định pháp luật có liên quan để tham mưu, đề xuất UBND</p>

của gia đình ông. Sau thời gian thu hồi thì dự án không thực hiện trên diện tích đất của gia đình ông. Do đó, năm 2007, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 06/4/2007 về việc điều chỉnh không thu hồi một số diện tích đất của công dân, trong đó có thửa đất T69 của gia đình ông nhưng không nêu cụ thể trong Quyết định điều chỉnh trả lại cho gia đình ông diện tích đất đã thu hồi là 82,80m<sup>2</sup>. Lợi dụng việc Nhà nước thu hồi đất không đưa vào sử dụng theo quy hoạch và không có quyết định trả lại đất cho gia đình ông nên gia đình ông Nguyễn Tấn Lộc, thường trú tại số 108 đường Nguyễn Chánh, tổ 12, Phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi đã chiếm 6,50m<sup>2</sup> để xây nhà kiên cố và tiếp tục chiếm dụng thêm 45m<sup>2</sup> đất của gia đình ông, tự ý xây dựng trụ bê tông làm nơi để xe ô tô tải, ngoài ra còn một số hộ gia đình khác che lều

tinh có văn bản trả lời cho công dân theo quy định hoặc chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền (nếu phát sinh tình tiết, nội dung mới so với kết quả đã rà soát trước đây). Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện.

		quán tạm để buôn bán trên diện tích đất còn lại của gia đình ông. Ông kiến nghị UBND tỉnh ban hành quyết định trả lại đất cho gia đình ông.		
6	<b>Bà Trần Thị Yến Thu</b> (địa chỉ: Tổ 1, Phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi)	<p>Khiếu nại Quyết định số 311/QĐ-UB ngày 14/02/1997 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bán hóa giá nhà thuộc sở hữu nhà nước, địa chỉ số 201 Quang Trung, phường Lê Hồng Phong, thị xã Quảng Ngãi cho ông Võ Duy Nhất và Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hủy Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh để tiếp tục bán hóa giá nhà thuộc sở hữu nhà nước cho hộ ông Phạm Hùng Tráng.</p> <p>- Phản ánh việc Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi không thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND</p>	Phó Chủ tịch UBND tỉnh	Giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận 02 đơn đề ngày 02/01/2018 và 01 đơn đề ngày 15/01/2018 của bà Trần Thị Yến Thu để nghiên cứu và tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định.



		tính tại Công văn số 432/UBND-NC ngày 31/01/2013 về việc kiểm tra, rà soát nội dung liên quan đến khiếu nại của bà.			
--	--	---	--	--	--